

Học và làm theo chữ “kiệm” CỦA BÁC HỒ

Trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung tiết kiệm luôn được các cấp hội phụ nữ nhấn mạnh. Bởi tiết kiệm chính là đạo đức cách mạng, là phẩm chất của mỗi con người. Học tập ý thức tiết kiệm của Bác chính là học tập để trở thành một thói quen hàng ngày của cán bộ, hội viên, phụ nữ.



Phụ nữ xã Đông Động (Đông Hưng) mổ lợn nhựa tiết kiệm.

Từ lâu, phụ nữ xã Phú Châu (Đông Hưng) đã được biết đến với mô hình hũ gạo tình thương giúp phụ nữ và trẻ em nghèo. Chị Mai Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho biết: Toàn xã có 37 tổ tiết kiệm với 1.158 hội viên tham gia (chiếm 86,7% hội viên phụ nữ trong toàn xã). Tuy vào điều kiện kinh tế mà chị em tiết kiệm từ 50.000 - 100.000 đồng/tháng. Đến nay, các chị đã tiết kiệm được 987 triệu đồng cho 45 lượt hội viên phụ nữ vay. Chị Trần Thị Huệ, hội viên phụ nữ thôn Cốc, xã Phú Châu cho biết: Chị em trong tổ tiết kiệm của thôn đã bình xét cho tôi vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế. Đang lúc khó khăn, thiếu vốn nên số tiền rất có ý nghĩa với tôi. Tôi dùng số tiền này để đầu tư đào ao, xây chuồng trại chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Thu nhập được nâng cao, tôi đã sắm sửa nhiều đồ dùng tiện nghi cho gia đình và cho các cháu ăn học.

Chị Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Hải cho biết: Đến nay, 100% cơ sở hội và chi hội phụ nữ ở Tiên Hải

đều có mô hình học tập và làm theo Bác, mỗi hội viên tham gia ít nhất 1 hoạt động tiết kiệm. Toàn huyện duy trì hoạt động



Từ mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường, phụ nữ xã Duy Nhất (Vũ Thư) thu được hơn 18 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình khó khăn sửa nhà, mua con giống.

tốt 235 tổ tiết kiệm với gần 30.000 thành viên tham gia, giúp 586 hội viên với số tiền gần 4,7 tỷ đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi, giảm bớt khó khăn. Bên cạnh đó, phong trào nuôi lợn nhựa, chị em đã vào phường cho nhau vay không lấy lãi bằng tiền, vật tư sản xuất, trị giá hàng tỷ đồng.

Học tập ý thức tiết kiệm của Bác, năm 2012, Hội LHPN xã Duy Nhất (Vũ Thư) đã triển khai mô hình tổ tiết kiệm. Chị Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Từ 1 tổ ban đầu, đến nay, Duy Nhất có 23 tổ tiết kiệm ở 10 chi hội, thu hút 1.780 hội viên, phụ nữ tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm trên 5,6 tỷ đồng giúp 393 lượt gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tiết kiệm theo Bác, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, năm 2018, chúng tôi triển khai mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đã tham gia mô hình này, thu gom được 4,63 tấn phế liệu với số tiền thu được hơn 18,5 triệu đồng. Số tiền này đã tặng các gia đình khó khăn sửa nhà, mua con giống. Các mô hình tiết kiệm không chỉ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần hạn chế đáng kể các hình thức tin dụng đen, góp phần bảo đảm an toàn tài chính, giữ gìn hạnh phúc gia đình cho hội viên, tạo động lực để cán bộ, hội viên nâng cao chất lượng hoạt động phong trào phụ nữ địa phương.

Không chỉ phát huy tốt hiệu quả của các mô hình tiết kiệm, các cấp hội còn gắn làm theo Bác với thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã tiết kiệm được hơn 161,2 tỷ đồng. Và ngay tại mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, chị em đã thực hiện tốt việc tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, điện, nước... Ý nghĩa to lớn của phong trào không chỉ giúp chị em có ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt gia đình theo tầm gương căn cước của Bác Hồ mà quan trọng hơn là sự chung tay của hội viên sẽ giúp đỡ được nhiều phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Sáng tạo trong triển khai, tích cực trong vận động hội viên tham gia các phong trào, cuộc vận động, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục.

Chủ động phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng

Hiện nay đang bước vào thời gian cao điểm của nắng nóng, do đó nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong mùa nắng nóng, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại và các khu dân cư cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia công tác PCCC.

Thượng tá Tô Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy, làm 1 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng. Nguyên nhân xảy ra cháy, nổ chủ yếu do sự cố hệ thống điện và trong việc bảo quản, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất cháy... Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những nguy cơ có thể gây cháy, nổ trong mùa nắng nóng, các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn PCCC trong sản xuất, kinh doanh; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, nhất là đối với hệ thống điện, thiết bị điện, hệ thống chống sét. Sau mỗi ca hết giờ làm việc phải tắt toàn bộ thiết bị điện;

hàng hóa bảo quản, sắp xếp phải gọn gàng theo từng loại mặt hàng, theo lô, theo ô, cách xa các thiết bị điện ít nhất 0,5m; thường xuyên tự kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót về PCCC, duy trì bảo đảm đường, lối thoát nạn, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy tại chỗ để xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra ngay từ giai đoạn đầu, không để cháy lan, cháy lớn.

Ông Hoàng Bá Dương, Đội trưởng Đội PCCC chợ Bo (thành phố Thái Bình) cho biết: Để chủ động PCCC trong mùa nắng nóng, Ban Quản lý chợ đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở chủ hộ kinh doanh, nhân viên và khách hàng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn PCCC, không đốt hương, đốt vàng mã, đun nấu; quản lý chặt chẽ các hàng, chất dễ cháy, sắp xếp hàng hóa phải bảo đảm an toàn PCCC, không lấn chiếm lối thoát nạn và khoảng cách ngăn cháy; sử dụng an toàn điện và thiết bị điện như tắt các thiết bị điện khi đóng quầy, không tự ý cầu móc điện. Đối với chủ hộ kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ phải trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ, thường xuyên tự kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót về PCCC. Tại khu vực bán vàng mã trên tầng 2, Ban Quản lý chợ đã bố trí lực lượng bảo vệ tăng cường kiểm tra PCCC.

Ông Trương Công Hạnh, Trưởng ban Quản lý khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp Damsan, số 56, đường Trần Hưng Đạo (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) cho biết: Hiện tại bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy, nổ tăng cao, để nâng cao công tác PCCC cho cư dân tòa nhà, Ban Quản lý đã phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC tập trung tuyên truyền người dân cảnh giác trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện. Không bố trí hàng hóa, vật liệu dễ cháy, nổ gần khu vực bếp đun; vật dụng sinh hoạt phải sắp xếp gọn gàng, không cản trở lối thoát nạn khi xảy ra cháy; các hộ gia đình không tích trữ xăng dầu, khí dễ cháy và các chất lỏng dễ cháy trong nhà ở; ngắt các thiết bị tiêu thụ điện trước khi ra khỏi nhà, không đốt vàng mã... Mỗi gia đình chủ động trang bị các dụng cụ chữa cháy tại chỗ như bình bột, bình khí CO2 chữa cháy xách tay để xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Công tác PCCC luôn là nhiệm vụ quan trọng, do đó các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở và nhân dân phải thực hiện nghiêm túc các quy định PCCC. Người dân khi phát hiện cháy, nổ phải hô hoán, báo động cho mọi người cùng biết, nhanh chóng cắt điện, cứu người bị nạn, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy và gọi điện thoại báo cho lực lượng PCCC.

NGUYỄN TÙNG



Lực lượng chức năng kiểm tra thùng nước chữa cháy tại chợ Bo (thành phố Thái Bình).

KUÂN PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO MXP NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ bảo đảm an toàn vệ sinh lao động

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, những năm qua, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Là doanh nghiệp lớn trong ngành hàng may mặc, MXP hiện có 7 nhà máy với trên 16.000 cán bộ, người lao động. Để bảo vệ an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc, Công ty đã xây dựng quy trình sản xuất, vận hành máy móc, thiết bị an toàn. Ông Vũ Ngọc Cấu, Trưởng phòng An toàn sức khỏe và môi trường (HSE) của Công ty cho biết: Hàng năm, Phòng HSE thực hiện đánh giá những mối nguy cơ và rủi ro ở từng vị trí công việc và từng loại máy móc, thiết bị, từ đó triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy ra. 100% người lao động được Công ty đào tạo kỹ năng sử dụng thiết bị, máy móc, quy trình sản xuất an toàn và phòng, chống tai nạn lao động.

Ở MXP, các loại máy móc như ép nhiệt, là, cắt vông, cắt laser, dập cúc, máy chần dề, vắt sổ... đều được Công ty dán hướng dẫn vận hành máy, cảnh báo các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn. Công ty cũng cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động: áo, khẩu trang, găng tay chuyên dụng, dép, giày bảo hộ, nút bịt tai chống ồn, kính mắt cho công nhân ở các vị trí công việc để phòng, tránh rủi ro, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động theo định kỳ. Bà Nguyễn Thị Thu, công nhân dập cúc, xưởng 1, nhà máy MXP1 cho biết: Máy cạp ép sử dụng nhiệt cao rất dễ bị bỏng tay, song nhờ được tập huấn quy trình vận hành, Công ty trang bị găng tay sợi và máy có thiết bị rơ-le tự ngắt khi có sự cố nên tôi chưa bao giờ bị tai nạn. Do an toàn nên tôi rất

yên tâm làm việc ở vị trí này nhiều năm qua. Vào các nhà máy của MXP, ai cũng có cảm nhận môi trường luôn xanh, sạch, đẹp không chỉ nhờ hệ thống cây xanh bao phủ, hồ nước điều hòa nhiệt độ, không khí mà còn bởi công tác vệ sinh công nghiệp được duy trì thường xuyên. Trong mỗi nhà xưởng, Công ty trang bị túi đựng rác tại mỗi vị trí làm việc để công nhân tự phân loại rác và được thu gom 2 lần/ngày đưa đến vị trí tập kết, xử lý theo quy định. Đội ngũ công nhân vệ sinh thực hiện vệ sinh xưởng trung bình 6 - 8 lần/ngày bảo đảm nhà xưởng luôn sạch sẽ. Công ty xây dựng các khu vực tập kết riêng biệt với 3 loại chất thải gồm chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Các khu vực tập kết đều có mái che,

đảm đủ định lượng, dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các thiết bị, dụng cụ bếp và nhà ăn được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi bữa ăn. Công ty có trung tâm sản xuất nước cung cấp nước uống trực tiếp cho người lao động. Nguồn nước đầu vào lấy từ các công ty nước sạch được xử lý qua hệ thống lọc nước RO của nhà máy đạt quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT.

MXP đã đầu tư hàng chục tỷ đồng trang bị, lắp đặt hệ thống kiểm soát không khí, ánh sáng bảo đảm điều kiện làm việc tốt nhất và phòng, tránh bệnh nghề nghiệp cho công nhân. Cùng với đó, công tác y tế tại các nhà máy được triển khai có hiệu quả. Bác sĩ Nguyễn Thị Bấy, nhóm trưởng y tế của Công ty cho biết: Đội ngũ cán bộ y tế của Công ty thường xuyên tuyên truyền, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cho người lao động qua kênh radio nội bộ, mạng xã hội và hệ thống nhân tin của Công ty. Tất cả lao động nữ khi mang thai đều được tư vấn chế độ dinh dưỡng, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngoài hướng các chế độ thai sản của BHXH, Công ty còn hỗ trợ viên sảng và canxi cho lao động nữ trong thời kỳ mang thai. Theo định kỳ 6

tháng hoặc 1 năm, cán bộ, người lao động trong Công ty được khám sức khỏe, sức khỏe nghề nghiệp và truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chính vì vậy, trong đợt dịch bệnh vừa qua, 100% cán bộ, công nhân Công ty đều an toàn, không lây nhiễm dịch Covid-19.

Các nguyên liệu sản xuất của MXP chủ yếu là bông, vải, sợi, nhựa PVC... là các chất dễ cháy. Nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, lợi ích của doanh nghiệp cũng như người lao động, Công ty chủ động phòng ngừa, không để

xảy ra sự cố cháy, nổ. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Ngoài việc niêm yết nội quy, các loại thiết bị, biển báo, sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm cho từng khu vực theo quy định, Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng mua sắm đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy gồm hệ thống máy bơm, trụ, họng nước, vòi chữa cháy; hệ thống báo, chữa cháy tự động và bình cứu hỏa các loại theo quy định. Công ty cũng xây dựng các phương án, kịch bản chữa cháy. Hàng năm, Công ty phối hợp với đơn vị

chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ, diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho đội ngũ cán bộ, người lao động, nhất là lực lượng chuyên trách của doanh nghiệp tại các nhà máy.

Với những biện pháp thiết thực và đồng bộ trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, MXP đã xây dựng được môi trường làm việc thân thiện, an toàn cho người lao động. Đây được coi là yếu tố then chốt giúp Công ty phát triển nhanh chóng và bền vững thời gian qua cũng như trong tương lai.

KHẮC ĐUẤN



Công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP được cấp trang phục, khẩu trang để phòng, chống bệnh nghề nghiệp và dịch bệnh.